

สรุปผลการประชุม  
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
ครั้งที่ ๕๕  
วันจันทร์ ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

---

ในการประชุมครั้งนี้ ประธานอนุกรรมการศึกษาประเด็นปัญหาการสร้างความปรองดองได้เสนอผลการศึกษาถึงสาเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อหาแนวทางในการสร้างความปรองดองและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการร่างรัฐธรรมนูญ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ประธานอนุกรรมการศึกษาประเด็นปัญหาการสร้างความปรองดองได้เสนอผลการศึกษาถึงสาเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อหาแนวทางในการสร้างความปรองดอง และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการร่างรัฐธรรมนูญ

(๑) จากการศึกษาสาเหตุความขัดแย้งจนนำไปสู่ความรุนแรงในอดีตนั้นพบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในอดีตนั้นได้แก่ ปัญหาการทุจริตในเชิงนโยบายและเชิงอำนาจ ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมขั้นต้น ปัญหาด้านความแตกต่างด้านการศึกษาและรายได้ บทบาทของสื่อในการขยายความขัดแย้ง และความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการแยกแยะปัญหา

(๒) คณะอนุกรรมการศึกษาประเด็นปัญหาการสร้างความปรองดองได้เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความปรองดอง ดังนี้

(ก) ลดบรรยากาศของความขัดแย้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแตกแยกเพิ่มเติม โดยแต่ละฝ่ายต้องไม่ใช้วาทกรรมที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังระหว่างกัน

(ข) ใช้มาตรการทางกฎหมายในการสร้างความปรองดอง โดยผู้กระทำผิดไม่ว่าฝ่ายใดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนคดีถึงที่สุด โดยไม่สนับสนุนการนิรโทษกรรมหรือภัยโทษ เว้นแต่ในกรณีของคดีเล็กน้อยเท่านั้น

(ค) ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่ใช่ความรุนแรง และไม่ใช้สิทธิในทางที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

(ง) ป้องกันมิให้มีการใช้สื่อโฆษณาชวนเชื่อ ปลุกระดม จาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันสูงสุด บิดเบือน สร้างความเข้าใจผิดแก่ประชาชน สร้างวาทกรรมเกลียดชังจนนำไปสู่ความขัดแย้ง

(จ) ป้องกัน ระวังยับยั้ง ปรามปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นต้นตอที่แท้จริงของปัญหาความขัดแย้ง

(ฉ) สร้างกระบวนการปรองดองให้เกิดขึ้นทุกชั้นตอน โดยเฉพาะบริหารจัดการความรุนแรงเพื่อมิให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหาร

๒. ที่ประชุมได้พิจารณาผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการศึกษาประเด็นปัญหาการสร้างความปลอดภัยแล้ว มีความเห็นดังนี้

(๑) ความขัดแย้งที่เป็นผลมาจากการทุจริตคอร์รัปชันและการใช้อำนาจโดยมิชอบจนนำไปสู่การประท้วงและการขับไล่รัฐบาลเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขโดยการเจรจาได้ ความขัดแย้งในเรื่องดังกล่าวจะยุติได้โดยกระบวนการทางศาลเท่านั้น การสร้างความปลอดภัยจึงควรให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งสร้างอุดมการณ์หรือค่านิยมร่วมกันของคนในชาติให้มุ่งต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานการสร้างคนให้เป็นคนดีและมีวินัย อันจะนำไปสู่การสร้างความปลอดภัยของคนในชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

(๒) สำหรับการบัญญัติหลักการเกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยไว้ในร่างรัฐธรรมนูญนั้น ที่ประชุมเห็นว่าในขั้นนี้ร่างรัฐธรรมนูญได้มีการกำหนดหลักการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความปลอดภัยกระจายในหมวดต่าง ๆ ของร่างรัฐธรรมนูญแล้ว เช่น หมวดสิทธิและเสรีภาพ หมวดหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบและรวบรวมร่างบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความปลอดภัยในร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป

---

นางสาวดวงจิตร์ ก่อเจริญวัฒน์  
วิทยากรเชี่ยวชาญ  
ผู้สรุปผลการประชุม

นายธนวัฒน์ สังข์ทอง  
เลขานุการกรรมการ คนที่สอง  
ผู้ตรวจทาน